



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14009

หน้า: 1(กลาง), 11

Col.Inch: 42.48 Ad Value: 53,100

PRValue (x3): 159,300

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: DSI ยันบิลลี่ตายแล้ว ถูกฆ่าเผาตัดถึงทั้งน้ำ

DSI ยันบิลลี่ตายแล้ว ถูกฆ่าเผาตัดถึงทั้งน้ำ

ดีเอสไอแจงพบชิ้นส่วนกะโหลก “บิลลี่-พอลละจี” แกนนำกะเหรี่ยงเมืองเพชร ส่งพิสูจน์ดีเอ็นเอเปรียบเทียบกับมารดา ยืนยันตรงกันชัดเจน หลังหายสาบสูญนาน 5 ปี เร่งคลี่คลายคดี สาบปมถูกทำให้ตาย

▶▶▶ ต่อ : บิลลี่ -หน้า 11

บิลลี่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 พล.ต.ท.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมคณะ แถลงความ กืบหน้ากรณีที่เกิดการฆาตกรรมคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติให้คดีการหายตัวไปของ นายพอลละจี รักจงเจริญ หรือ “บิลลี่” แกนนำชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย เป็นคดีพิเศษ ต้องสืบสวน สอบสวนตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดี พิเศษ 2547 สืบเนื่องจากนายพอลละจี ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จับกุมตัวระหว่างนำน้ำผึ้งออกจากพื้นที่ อุทยานดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมตัวอ้างว่าได้ปล่อยตัวนายพอลละจี โดยไม่ได้ดำเนินคดี แต่ทาง น.ส.พัฒนา พุกกาพรรณ ภรรยาของนายพอลละจี เชื่อว่านายพอลละจี หายสาบสูญไปโดย ถูกบังคับ

ทั้งนี้ ภายหลังจากรับกรณีดังกล่าว ไว้พิจารณา ทางดีเอสไอ ได้มีการตั้ง อัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นที่

ปรึกษาคดีพิเศษ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ สถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจ ภูธรภาค 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรเอกชน หรือ เอ็นจีโอ ร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีนี้

กระทั่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน และวันที่ 22-24 พฤษภาคมที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไซยานยนต์ ตำรวจได้นำ และนักประดาน้ำ ออกตรวจหาพยานหลักฐานได้สะพานแขวนเชื่อม แก่งกระจาน โดยพบชิ้นส่วนกระดูก 2 ชิ้น ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร เหล็กเส้น 2 เส้น ถ่านไม้ 4 ชิ้น และเศษฝ้างถังน้ำมัน ก่อนส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจ พิสูจน์ พบว่าชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะ ข้างซ้ายมีรอยไหม้ รวมทั้งรอยแตกร้าว และการหดตัวของกระดูกจากความ ร้อนอุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซียส เมื่อ ตรวจ สารพันธุกรรม ตรงกับ นางโพเราะจี รักจงเจริญ มารดาของ นายพอลละจี ประกอบกับพยานหลักฐาน

ต่าง ๆ จึงเชื่อว่า เป็นกระดูกของ นายพอลละจี ที่เสียชีวิตแล้ว โดยไม่ทราบ วิธีที่ถูกทำให้เสียชีวิต แต่นำมาเผาทำลาย เพื่ออำพรางคดี

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคมที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนคดี พิเศษ ร่วมกับนักประดาน้ำ ตรวจหา พยานหลักฐานใต้น้ำ บริเวณสะพานแขวนเชื่อมแก่งกระจาน ก่อนจะพบ ชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมอีก 20 ชิ้น ซึ่ง อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ ยืนยัน

อย่างไรก็ดี ทางดีเอสไอ เห็นว่า พฤติการณ์ของกลุ่มคนร้ายที่กระทำความผิด ครั้งนี้เข้าข่ายการฆาตกรรมโดยทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ คุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ โดยหลังจากนี้ จะเร่งรัดสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิด โดยเร็ว หากผลการสอบสวนมีความ กืบหน้าอย่างไร ก็จะแถลง ต่อสื่อมวลชนให้ทราบทันที และ ถ้าประชาชนมีเบาะแสสามารถแจ้งมายัง ดีเอสไอ หรือผ่านสายด่วนดีเอสไอ 1202 โดยจะมีการเก็บรักษาข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ